

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/5, tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), UBND tỉnh Thái Bình và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa nối huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng với huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng.

Theo quyết định phê duyệt dự án, cầu sông Hóa được xây dựng là cầu vịnh cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép đặt ứng lực. Cầu dài 254,1m, mặt cắt ngang cầu 12m. Tải trọng thiết kế HL93 (tải trọng lớn nhất), khoảng thông thuyền 30m x 6m. Đường vượt được hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường

cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m, trong đó bề rộng mặt đường 11m, bề rộng lề đường mỗi bên 0,5m. Cầu được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, công trình phòng hộ và an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án là 185,034 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình. Theo kế hoạch, cầu sông Hóa sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng cuối năm 2019. Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ và nâng cao năng lực phục vụ, bảo đảm an toàn giao thông, kết nối giữa thành phố Hải Phòng với khu vực ven biển tỉnh Thái Bình, cải thiện điều

kiện sống của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng của hai địa phương...

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng cho biết, qua nhiều năm sử dụng, cầu phao sông Hóa đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn khai thác, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, không bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống lũ, bão của hai địa phương. Việc đầu tư xây dựng cầu sông Hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an

ninh, quốc phòng của hai địa phương.

Để việc thi công cầu sông Hóa bảo đảm tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, chính quyền các địa phương chuẩn bị tốt về mặt bằng, tổ chức thi công đáp ứng hai tiêu chí là chất lượng và tiến độ. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân trong vùng dự án chia sẻ khó khăn, đồng tình ủng hộ dự án...

PHẠM HÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/5, UBND tỉnh họp nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh báo cáo kết quả hoạt động quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Trên địa bàn tỉnh ngoài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng còn có 23 chi nhánh ngân hàng và 85 quỹ tín dụng nhân dân với 565 điểm giao dịch trải rộng đến các xã, phường, thị trấn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và nhân dân. Đến ngày 31/3/2019, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt gần 66.000 tỷ đồng, tăng 3,4% so với thời điểm 31/12/2018 (toàn quốc chỉ tăng 1,87%) trong đó tiền gửi dân cư chiếm 89,8%; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đạt gần 54.000 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm 31/12/2018 trong đó cho vay ngân hàng chiếm 61,6%, cho vay trung, dài hạn chiếm 38,4%; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,95% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Chi nhánh Thái Bình); tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng đạt 240.000 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thành toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số thanh toán.

Cùng với việc duy trì thực hiện hiệu quả công tác huy động và hoạt động cho vay, ngành Ngân hàng còn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Trong quý I/2019, các TCTD

tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay các thành phần kinh tế, thực hiện gia hạn nợ cho 555 khách hàng; giữ nguyên nhóm nợ sau khi điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ theo Nghị định số 55 cho 46 khách hàng; miễn, giảm 1,7 tỷ đồng lãi tiền vay cho 102 khách hàng vay vốn.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của ngành Ngân hàng thời gian qua như: nhiều chủ tàu chây ỳ không trả nợ ngân hàng khi vay vốn phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ; nhiều địa phương chưa chủ động bố trí nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Ngân hàng đã đạt được, hầu hết các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là công tác phát triển mạng lưới hoạt động, nguồn vốn huy động và hoạt động cho vay, từ đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh quan tâm hơn nữa đến các chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh trên cơ sở đó chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; chủ động tham mưu với tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong cho vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để hệ thống các TCTD trên địa bàn hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đặc biệt là hệ thống

quỹ tín dụng nhân dân. Đối với các TCTD, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, có biện pháp hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; bảo đảm hoạt động đúng quy định, tránh để xảy ra sai sót gây mất uy tín trong nhân dân. Về đề xuất, kiến nghị của ngành Ngân hàng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh trong quá trình giải quyết những khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND tỉnh giải quyết kịp thời từ đó tạo điều kiện cho ngành Ngân hàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chiều ngày 9/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ và Trường Đại học Thái Bình báo cáo về thực trạng số lượng viên chức của Trường Đại học Thái Bình. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 của UBND tỉnh về việc giao tổng số lượng người làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018, Trường Đại học Thái Bình được giao 190 viên chức và 6 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng mới, số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Số viên chức hiện tại của Trường là 109 người. So với chỉ tiêu viên chức được giao, Trường còn thiếu 81 chi tiêu. Hiện nay Trường còn có

111 đồng chí là cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc được Trường tiếp nhận thực theo Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao, các trường học này chưa xác định rõ ai là viên chức, ai là hợp đồng lao động.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ, Trường Đại học Thái Bình chủ động xây dựng phương án hợp lý, hoàn chỉnh báo cáo để báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sáng ngày 9/5, UBND tỉnh họp nghe Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh báo cáo dự thảo đề án giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học, công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo công tác quản lý công trình vườn hoa Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình). Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo đề án, việc tổ chức giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học, công nghệ nhằm động viên, khuyến khích các tác giả có công trình khoa học và công nghệ tiêu biểu, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và tôn vinh các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, giải pháp đóng góp thiết thực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối tượng tham gia giải thưởng là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội đã nghiên cứu, công bố, áp dụng hiệu quả tại hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Số viên chức hiện tại của Trường là 109 người. So với chỉ tiêu viên chức được giao, Trường còn thiếu 81 chi tiêu. Hiện nay Trường còn có

khí tiếp nhận các công việc còn lại của dự án chỉnh trang vườn hoa Lê Quý Đôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban Quản lý dự án hoàn thành các công việc của dự án, đưa vào khai thác phục vụ nhân dân. Tổng giá trị đã thanh toán cho các đơn vị thực hiện các hạng mục hạ tầng, sân, đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước, khung chắn xe, hệ thống điện chiếu sáng... là hơn 6 tỷ đồng. Công tác chăm sóc, bảo vệ vườn hoa được duy trì thường xuyên, việc vận hành tưới chiếu sáng được thực hiện đúng thời gian quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cần thiết của giải thưởng Lê Quý Đôn về khoa học, công nghệ. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tờ trình của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về giải thưởng xây dựng tờ trình UBND tỉnh phê duyệt. Các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nghiên cứu, bố trí kinh phí tổ chức giải thưởng, quy mô tổ chức giải... cho phù hợp để giải thưởng sớm được triển khai, khích lệ kịp thời đội ngũ trí thức và nhân dân tham gia nghiên cứu khoa học. Về công tác quản lý công trình vườn hoa Lê Quý Đôn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các đơn vị trong việc hoàn thiện dự án, đưa vườn hoa sớm đi vào hoạt động. Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các đại biểu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao nhiệm vụ quản lý, vận hành vườn hoa Lê Quý Đôn cho UBND thành phố Thái Bình; UBND thành phố tiếp nhận việc quản lý vườn hoa, bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão sắp tới. Ban Quản lý phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục thanh toán của công trình.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất chương trình hợp tác về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2019 - 2020. Theo đó, tập trung vào 4 nội dung về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác bảo vệ

chính trị nội bộ. Căn cứ chương trình phối hợp này, hai cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện hàng năm; chỉ đạo phân công công tác tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện.

Hội nghị nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây

dựng hệ thống chính trị giữa hai địa phương. Qua đó rút ra kinh nghiệm, đề ra biện pháp, phương pháp thực hiện sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ hai tỉnh.

tỉnh Thái Bình; chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng (sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức - KFW); đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.

Tại phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh mô, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của

Ngân sách, HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các nghị quyết về cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung từ trình dự kiến trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng quy định của trung ương. Trên cơ sở dự kiến phân bổ vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án theo tờ trình của UBND tỉnh, sau khi được HĐND tỉnh thông qua, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát về hiệu quả sử dụng và trách nhiệm của thủ trưởng các

cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đã được phân bổ. Đồng chí cũng thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình. Đối với công tác chuẩn bị cho kỳ họp bất thường, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình để trình kỳ họp; các ban HĐND tỉnh chủ động thẩm tra tiếp các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp bảo đảm đúng thẩm quyền, đạt chất lượng cao, đúng tiến độ.

QUỲNH LƯU

KÝ KẾT HỢP TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

đã đạt được trong thời gian qua. Qua hội nghị này đồng chí mong muốn sự phối hợp giữa hai cơ quan sẽ đi vào thực chất, đem lại kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự lãnh đạo, chỉ

đạo chung của hai Tỉnh ủy cũng như của Ban Tổ chức hai tỉnh.

Với chủ đề "Chung dòng sông, cùng ý tưởng, hướng tương lai", tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình và Ban

gia về nông thôn mới năm 2019; các huyện đăng ký hoàn thành vào báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về việc: điều chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án thí điểm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Bình sang hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với một số xã nông nghiệp tham gia mô hình điểm; phân bổ vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019, 2020; thống nhất quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019 và hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn quốc

VŨ THƯ

Mở rộng 2 cụm công nghiệp Tân Minh và Minh Lãng

Chiều ngày 9/5, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị thông báo Quyết định số 1083/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mở rộng cụm công nghiệp Tân Minh và Quyết định số 1084/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mở rộng cụm công nghiệp Minh Lãng (Vũ Thư).

Theo đó, cụm công nghiệp Tân Minh (trên địa bàn các xã Tự Tân, Minh Khai, Tam Quang) hiện có quy mô 32,8ha, đã được lấp đầy và sẽ mở rộng thêm 42ha, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến chia làm 2 giai đoạn, triển khai trong 36 tháng sau khi được

giao đất tại thực địa, tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 210 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Minh Lãng (trên địa bàn hai xã Minh Lãng, Song Lãng) hiện có quy mô 23,7ha, đã được lấp đầy và sẽ mở rộng thêm khoảng 38ha, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chia làm 2 giai đoạn,

thảo luận về một số điểm lưu ý trong lập quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp, phối hợp với cơ sở trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mở rộng cụm công nghiệp và kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào 2 cụm công nghiệp này sau khi hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, góp phần thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động.

QUỲNH LƯU

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Mô hình nuôi tôm của gia đình anh Vũ Văn Cửa có quy mô ao nuôi 2.000m² trên tổng diện tích 10.000m². Mỗi năm, gia đình nuôi 3 vụ tôm, thu hoạch từ 18 - 20 tấn. Trừ chi phí, thu nhập từ nuôi tôm đạt trên 4 tỷ đồng/năm. Hiện nay mô hình đang áp dụng công nghệ nuôi tôm biofloc tại ao nuôi có diện tích 500m² với mật độ thả 340 con/m². Quá trình áp dụng nuôi tôm theo công nghệ biofloc tại mô hình cho thấy tỷ lệ tôm sống cao, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Gia đình anh Vũ Thanh Long hiện đang nuôi hơn 2.000 con thỏ trắng New Zealand, trong đó số lượng thỏ nái là 200 con. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên thỏ nái sinh sản tốt. Mỗi năm, trừ chi phí, thu nhập từ bán thỏ giống và thỏ thịt mang về cho gia đình khoảng 200 triệu đồng. Để tăng thêm thu nhập, gia đình còn tận dụng nguồn phân thỏ để nuôi giun quế.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong rằng thành công từ việc mạnh dạn áp dụng khoa học vào sản xuất sẽ là tiền đề để chủ các mô hình tiếp tục đầu tư, phát triển, nhân rộng mô hình, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

TRÌNH DIỄN GIỐNG LÚA...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện công thức luân canh 3 vụ/năm "xuân muộn - mùa sớm - cây vụ đông ưa ẩm" và còn là giống dự phòng rất tốt. Từ thực tế sản xuất ở các tỉnh, thành, giống lúa TBR279 đều được lãnh đạo địa phương, cán bộ chuyên môn và bà con nông dân đánh giá cao, sản phẩm dễ tiêu thụ, giá bán cao bằng giống lúa Bắc thơm 7.

Giống BC15 là giống lúa thuần chất lượng và năng suất cao, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia năm 2008 sản xuất tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Để nâng cao giá trị và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nhiều năm qua ThaiBinh Seed Group kết hợp với các viện nghiên cứu đã lai tạo và chọn lọc thành công giống lúa thuần BC15-02 có chuyên gen kháng đạo ôn, là giống kháng đạo ôn tốt hơn hẳn giống BC15 nhưng vẫn giữ nguyên những đặc tính quý của giống BC15: dễ nhai rất khỏe, trở bông tập trung, khả năng tái sinh mạnh sau thiên tai, dịch bệnh đặc biệt là năng suất cao và chất lượng gạo ngon.

Với thành công từ mô hình trình diễn giống lúa thuần TBR279 và BC15-02 sẽ giúp người dân thay đổi nhận thức về việc chọn giống lúa, thay thế dần các giống lúa chất lượng thấp ở địa phương bằng các giống lúa chất lượng cao, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, an toàn. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả và giá trị sản xuất cho người sử dụng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên trên tàu bị chìm ở vùng biển Thái Bình

Sáng ngày 9/5, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được điện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, tàu hàng Phương Nam 09 (Kim Sơn, Ninh Bình) trong tải 1.380 tấn, chở 1.387 tấn clanhke từ Ninh Bình đi Quảng Ninh bị chìm tại vị trí 20°13'423"N - 106°50'137"E (cách cửa Diêm Điền 41 hải lý về hướng Nam). Trên tàu có 6 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận lệnh của cấp trên, 8 giờ 30 phút cùng ngày, Hải đội 2 đã điều động xuồng BP 03-08-02 và 7 cán bộ, trong đó

trực tiếp đồng chí Hải đội trưởng chỉ huy xuất kích ra vị trí tàu gặp nạn để tìm kiếm cứu nạn. Đến 10 giờ, đơn vị tiếp tục điều động tàu BP 03-11-01 và 7 cán bộ ra vị trí tàu gặp nạn, phối hợp với xuồng BP 03-08-02 tổ chức tìm kiếm. Sau gần một giờ, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã tiếp cận được 6 thuyền viên trên tàu hàng Phương Nam 09, đưa lên xuồng chở vào cảng quân sự của đơn vị mặc dù sóng biển cấp 5, cấp 6.

Trong quá trình chờ các thuyền viên về đất liền, cán bộ quân y của đơn vị đã khám sức khỏe cho các thuyền viên. Đến 14 giờ cùng ngày, phương tiện của Hải đội 2 đã đưa 6 thuyền viên cùng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ về cảng an toàn, bố trí nơi ăn nghỉ cho các thuyền viên. Hiện 6 thuyền viên sức khỏe, tinh thần đã ổn định. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã đến gặp gỡ, động viên các thuyền viên. Hải đội 2 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chuyên môn điều tra, xác định nguyên nhân tàu hàng Phương Nam 09 bị chìm.



Quân y Hải đội 2 kiểm tra sức khỏe cho thuyền viên sau khi được cứu nạn.

TẮT ĐẠT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những Ngân hàng thương mại hàng có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Với chủ đề **“Nâng bước thành công cùng VietinBank”**, Mục tiêu không những mang đến các ứng viên cơ hội nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động mà còn còn đem đến sự cân bằng trong cuộc sống và gia đình, hứa hẹn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai

Hiện nay, Vietinbank Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng 02 chỉ tiêu:

- I. CHỈ TIÊU:**
 - Quan hệ KHĐN vừa và nhỏ: 02 chỉ tiêu (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm)
- II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC, YÊU CẦU:**
 - (Thông tin chi tiết tại website của Vietinbank: <http://tuyendung.vietinbank.vn>)
- III. PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:**
 - Nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thái Bình.
 - Địa chỉ: Số 190, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.
 - Điện thoại liên hệ: 02273.640.236
 - Hoặc hồ sơ bản scan qua email: tuyendung@vietinbank.vn
- IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Đến ngày 15/5/2019.**